



ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว๒๕๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมบัญชีกลางแจ้งว่าจากการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอทำความเข้าใจความตกลงกับกระทรวงการคลัง กรณีการขออนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับที่ผ่านๆ มา พบว่า เอกสารหลักฐานยังขาดความครบถ้วน สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา การขออนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป



กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เลขที่ ๑๗๘๕
 วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
 เวลา

ที่ กค ๐๔๑๒.๕/ ๑๒๓

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน-ประเภทค่าปรับ,
 เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักยารับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๓ กำหนดว่า การถอนคืนเงินรายได้ของส่วนราชการ ให้ขอทำความตกลงกับอธิบดีกระทรวงการคลัง โดยการขอทำความตกลงจะต้องส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาให้ถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถพิจารณาการขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินได้ แต่ที่ผ่านมาเอกสารหลักฐานยังขาดความครบถ้วน สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถพิจารณาการขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินได้ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า เพื่อให้การพิจารณาการขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน เป็นไป ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ขอกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ ดังนี้

๑. สำเนาสัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย และในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาเนื่องจากกรณีปรับ เพิ่มหรือลดวงเงินค่าจ้าง ค่าปรับ การขยายเวลา งดหรือลดค่าปรับ ให้แนบสัญญาแก้ไขดังกล่าวด้วย

๒. สำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติขยายเวลา งดหรือลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ได้แก่

๒.๑ หนังสือผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ที่ขอขยายเวลา งดหรือลดค่าปรับ หรือขอคืนเงินค่าปรับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน หรือตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี โดยหนังสือดังกล่าวต้องแสดงวันที่หน่วยงานรับเรื่องไว้อย่างชัดเจน และหากเป็นกรณีการขอขยายเวลา งดหรือลดค่าปรับ หรือขอคืนเงินค่าปรับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน ที่พิจารณาว่า เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ให้แนบหนังสือ ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ที่แสดงถึงการแจ้งเหตุให้หน่วยงานทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง

๒.๒ หนังสือส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นของรัฐ ที่พิจารณาอนุมัติขยายเวลา งดหรือลด ค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (๑) ระบุจำนวนวันที่อนุมัติขยายเวลา งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
- (๒) กรณีคืนเงินค่าปรับ ให้ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่อนุมัติคืนให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
- (๓) มีการลงนามของผู้มีอำนาจอนุมัติขยายเวลา งดหรือลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย

